



ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. ระหว่าง วศ. และ กสอ.

สุพิตรา หงอกชัย
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 สำนักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มีภารกิจ และนโยบาย ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โดย กสอ. ทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้ระบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ วศ. ทำหน้าที่เป็น ผู้นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการวิจัยพัฒนา การเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรม ซึ่งการดำเนินงาน ภายใต้อาณัติความร่วมมือครั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเป้าหมาย ประสิทธิภาพที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพจาก 2 หน่วยงาน จำนวน 200 ราย ระยะเวลาการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการโดย วศ. ได้ให้ข้อมูลรายชื่อ

ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการพัฒนาโดยใช้ วทน. แล้ว และ ต้องการรับการพัฒนาเรื่องการผลิตตลาด การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การจับคู่ทางธุรกิจ และความต้องการด้านเงินทุน จำนวน 338 ราย ให้กับ กสอ. และ กสอ. ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยน ข้อมูล และส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่ต้องการรับการพัฒนาด้าน วทน. จาก วศ. จำนวน 2,259 ราย และผู้ประกอบการใน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ระยะที่ 1 และ 2 ให้กับ วศ. เพื่อรับไปพัฒนาต่อ จำนวน 78 หมู่บ้าน ผลการดำเนินงานความร่วมมือการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ระหว่าง วศ. และ กสอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วศ. ได้ดำเนินการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการจาก กสอ จำนวน 100 ราย และ กสอ. อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการจาก วศ. จำนวน 100 ราย เพื่อให้ครบตามเป้าหมายของข้อตกลงความร่วมมือฯ ทำให้ผู้ประกอบการของทั้ง 2 หน่วยงานสามารถพัฒนา ศักยภาพการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและขยายโอกาสเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งตบโจทย์นโยบายวิทย์แก่ใจและยกระดับภูมิภาค และเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเพื่อนำประเทศไปสู่ยุค “Thailand 4.0”